

CHUYÊN ĐỀ HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM

“ LỜI YÊU THƯƠNG”

Tháng 3, với sắc xuân ấm áp tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Đây cũng là thời điểm mọi người hân hoan đón chào ngày Quốc tế Phụ nữ, là dịp để chúng ta tôn vinh vẻ đẹp và bày tỏ lòng biết ơn, thể hiện tình yêu thương của mình dành cho bà, mẹ, cô, chị

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kế hoạch công tác chủ nhiệm do nhà giáo Nguyễn Bích Thủy - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo trong năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Khương Mai và kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Chiều ngày 15/3/2024, cô giáo Lê Thị Nguyệt Ánh – GVCN lớp 1I đã tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm với chủ đề “*Lời yêu thương*”. Chuyên đề vinh dự được đón các cô trong Ban giám hiệu nhà trường, các khối chủ nhiệm và tập thể giáo viên Khối 1 tham gia.

Với mục tiêu giáo dục cho các em sự kính trọng, lòng biết ơn với bà, mẹ, cô giáo, chị em gái, các em học sinh đã được cô giáo chủ nhiệm lớp hướng dẫn viết lời yêu thương chúc mừng bà, mẹ, cô giáo và các chị em gái nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Với những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm, thân thiện với môi trường như giấy màu, giấy bìa, bút màu, keo dán,... Các em đều rất hào hứng, phấn khởi khi được tham gia các hoạt động. Các em thi nhau kể về những việc làm đã tặng bà, mẹ, chị nhân ngày 8/3. Những bàn tay khéo léo, tỉ mỉ, sáng tạo, các em đã dán và trang trí được những lọ hoa ngộ nghĩnh, đáng yêu. Những lời chúc bình dị, ấm áp, những nét chữ nắn nót thể hiện tình cảm chân thành, đầy ý nghĩa dành cho người thân của mình. Các em học sinh vô cùng hào hứng và phấn khởi khi tham gia hoạt động thiết thực này. Đó chính là những tình cảm của các em dành cho những người thân yêu nhất của mình.

Hoạt động trải nghiệm “Nói lời yêu thương” giúp các em rèn kỹ năng sử dụng các nguyên liệu để tạo ra những bông hoa đẹp và phát huy khả năng sáng tạo góp phần giáo dục kỹ năng sống, hành động ứng xử có văn hóa cho học sinh.

Thông qua những hoạt động bổ ích, ý nghĩa này, các em học sinh có cơ hội để hiểu thêm về những ngày lễ, ngày hội, đặc biệt hình thành và phát triển trong các em tình yêu thương, sự kính trọng biết ơn đối với những người đã yêu thương chăm sóc dạy dỗ mình.

Món quà tinh thần vô giá của các em cuối cùng đã hoàn thành bằng cả tấm lòng và tình yêu thương đối với bà, mẹ, cô giáo, chị em gái... Buổi học trải nghiệm kết thúc trong niềm hân hoan, hứng khởi, cả lớp ai cũng hào hứng vì sắp được mang món quà ý nghĩa do mình làm để tặng những người thân yêu nhất của mình và đây cũng là niềm động viên, khích lệ đối với mỗi người giáo viên. Thật hạnh phúc và tự hào biết bao khi các em biết đưa bài học vào cuộc sống, biết làm bưu thiếp, nói lời yêu thương, thể hiện tình cảm, sự quan tâm tới người phụ nữ em yêu quý.

Một số hình ảnh cô trò lớp II trong tiết hoạt động trải nghiệm





Cô Hiệu trưởng chia sẻ lời yêu thương cùng cô trò lớp 11

Tác giả: Tập thể giáo viên Khối 1